



ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น
ที่ทางราชการออกให้ (กรณีใช้บัตรอื่นๆแทนบัตรประจำตัวประชาชน)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการจากเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ กำหนดว่า “...ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขออนุมัติ อนุญาต หรือผู้ยื่น ขอดจดทะเบียน หรือจดทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอก...”

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ (กรณีใช้บัตรอื่นๆแทนบัตรประจำตัวประชาชน) สำหรับงานบริการประชาชน ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อกระบวนงาน	หน่วยให้บริการ
๑	การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	งานพัฒนาชุมชน
๒	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๔	การยื่นคำขอมีบัตรพลเมืองอาวุโส	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๕	การยื่นขอดทะเบียนพาณิชย์	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน
๖	ยื่นขอความอนุเคราะห์ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาฯ
๗	ยื่นคำร้องรับเรื่องรื้อรื้อทุกร้างเรียน	สำนักปลัด งานนิติกร
๘	รับคำร้องข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด งานธุรการ
๙	การโฆษณาด้วยการปิด รั้ว หรือโปสเตอร์ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ	สำนักปลัด งานธุรการ

๑๐	การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่
๑๑	การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหล้า	กองการศึกษา
๑๒	ยื่นภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลังงานพัฒนา จัดเก็บรายได้
๑๓	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลังงานพัฒนา จัดเก็บรายได้
๑๔	การขออนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต/การโอนใบอนุญาต/การออกใบรับรอง และการ ออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	กองช่าง
๑๕	การอนุญาตขุดดินถมดิน	กองช่าง
๑๖	การยื่นคำร้องขอตัดสินปฏิบัติการ	กองสาธารณสุข
๑๗	การยื่นขอใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	กองสาธารณสุข
๑๘	การยื่นขอใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุข
๑๙	การยื่นหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	กองสาธารณสุข
๒๐	การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร	กองสาธารณสุข
๒๑	การยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	กองสาธารณสุข
๒๒	การยื่นขออนุญาตติดตั้งป้ายในบริเวณหรือสถานที่สาธารณะ	กองสาธารณสุข
๒๓	การยื่นขออนุญาตใช้เสียง	กองสาธารณสุข
๒๔	การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	กองสาธารณสุข
๒๕	การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	กองสาธารณสุข
๒๖	การยื่นคำร้องทั่วไป ร้องเรียนเหตุรำคาญ	กองสาธารณสุข

เว้นแต่กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เทศบาล
ตำบลเพชรพะงัน เป็นผู้จัดทำเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสารจากประชาชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพิทยา อินทร์คง)
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน